



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 หน้า 11 มูลค่าข่าว 81,774.-

กทม.ปลดล็อกเพิ่ม 6 สถานที่

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการกทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงผลประชุมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (ศบค. กทม.) ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมว่าเป็นวันที่ 40 ในกรุงเทพฯ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด ถือเป็นข่าวดี แต่ยังคงไม่ประมาท ทั้งนี้มีการผ่อนปรน สถานที่เพิ่มเติม 6 สถานที่ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1. โรงเรียน สถานันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เปิดได้ปกติตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงศึกษาธิการและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด โดยต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดใน 1 เดือนจากนี้ 2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ถึงเวลา 22.00 น. 3.สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบันเทิง ให้มีการเว้นระยะห่าง มีระบบติดตามตัว จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามจำนวนโต๊ะ มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และผู้แสดงดนตรีบนเวที มีฉากกั้น และไม่ให้มีพื้นที่สำหรับเต้น โดยเฉพาะ การบริการลูกค้าไม่ให้มีผู้บริการนั่งโต๊ะลักษณะใกล้ชิด ซึ่งจะออกมาตรการรายละเอียดให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ ศบค.จะออกมาในวันนี้ 4.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม ขยายเวลาจำหน่ายสุราได้เพิ่มอีก 1 ชม. 5.ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต เปิดได้โดยจำกัดช่วงเวลา ตามกฎหมายเยาวชน และต้องทำความสะอาดทุก 2 ชม. และ 6.อาบ อบ นวด โรงน้ำชา ต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปฯ “ไทยชนะ”

ร.ต.อ.พงศกรกล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป กทม. พยายามให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนให้ได้มากที่สุด แต่จะมี 122 แห่งต้องเลื่อนวันเรียน หรือสลับเวลาเรียนสำหรับเด็กโตบางส่วน โดยในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ได้เรียนจะเรียนออนไลน์แทน โดยกทม.ได้ร่วมกับโรงเรียนดัง เช่น เตรียมอุดมศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย สาธิต มศว ประสานมิตร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มหิดลวิทยานุสรณ์ ผลัดสัปดาห์การสอน เพื่อทดแทนการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการเว้นระยะห่าง เลื่อนเวลาเข้าเรียน พักรับประทานอาหาร และเลิกเรียนด้วย

สำหรับในวันเปิดภาคเรียนวันแรก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่างๆ ครอบคลุม 6 กลุ่มโซน รวมถึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วย